

Số: 188/BC-UBND

Châu Thành, ngày 12 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO

Tổng hợp trả lời các ý kiến thảo luận Tổ đại biểu HĐND huyện ở các xã, thị trấn trước kỳ họp thứ 17 HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Trên cơ sở Báo cáo số 103/BC-HĐND ngày 26/6/2024 của HĐND huyện Châu Thành về việc tổng hợp ý kiến thảo luận Tổ đại biểu HĐND huyện ở các xã, thị trấn trước kỳ họp thứ 17 HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện xin báo cáo giải trình, trả lời các ý kiến, kiến nghị như sau:

1. Tổ số 01 thị trấn An Châu kiến nghị:

1.1. Tuyến đường Lê Hồng Phong (đoạn nhà Thuộc Kim Phụng) mưa ngập úng thường xuyên và xuống cấp trầm trọng. Đề nghị sớm có kế hoạch khảo sát nâng cấp làm cống thoát nước chiều dài khoảng 80m.

Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp UBND thị trấn An Châu và đơn vị tư vấn thiết kế tiến hành khảo sát đoạn cuối của đường Lê Hồng Phong (từ Văn phòng khóm Hòa Long 4 đến đường cạp bờ kè kênh Chắc Cà Dao), chiều dài khoảng 90m. Kết quả ghi nhận hiện trạng đoạn đường này là mặt đường đá cấp phối, cao trình thấp, chưa có hệ thống thu gom nước mặt nên mùa mưa thường xuyên ngập úng. Hiện nay tư vấn đang khảo sát chi tiết và lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán cho cả phần mặt đường bê tông xi măng và hệ thống cống thu gom và thoát nước. Sau khi có khái toán chi phí đầu tư UBND huyện sẽ cân đối nguồn vốn để thực hiện đầu tư.

1.2. Khu vực Phân hiệu Trường Tôn Đức Thắng và tuyến Quốc lộ 91 có một số nắp cống bị hư hỏng nặng, đề nghị huyện sớm khắc phục để đảm bảo an toàn cho người dân đi tập thể dục.

UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp các đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân thị trấn An Châu phối hợp khảo sát và đã đưa vào dự toán gói thầu thi công xây dựng công trình nâng cấp, cải tạo vỉa hè tuyến QL 91 (đoạn từ cầu Chắc Cà Dao - Đường Lâm Thanh Hồng) và Trồng cây xanh hai bên bờ kè tuyến Kênh Chắc Cà Dao thực hiện trong năm 2024. Hiện nay công trình đang trong quá trình lựa chọn nhà thầu thi công.

1.3. Đề nghị có phương án giải quyết chính sách hỗ trợ đối với các hộ dân (18 hộ/40 lô) trong khu kiốt chợ cũ để giao mặt bằng cho địa phương quản lý. Vì trước đây Ủy ban nhân huyện có ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 97/TB-VP ngày 21/05/2015 và Báo cáo số 829/BC-TCKH ngày 09/09/2015 của Phòng Tài chính - Kế hoạch. Tuy nhiên, đến nay chưa được giải quyết xong.

Khu vực chợ cũ (18 hộ/40 lô) có liên quan đến vụ việc xử lý đơn ghi ngày 25/01/2024 của bà Phan Thị Lệ Nhân trước đây và hiện nay do Phòng Tài chính - Kế hoạch xử lý theo chỉ đạo của UBND huyện. UBND huyện sẽ chỉ đạo Phòng

Tài chính - Kế hoạch chủ trì phối hợp các ngành có liên quan khẩn trương tham mưu UBND huyện xử lý theo quy định.

1.4. Mương Nhà Thánh khóm Hòa Phú II, tổ 11 hiện cao hơn mặt đất nông nghiệp, gây khó khăn cho công tác sản xuất. Đề nghị ngành cấp trên khảo sát có kế hoạch nạo vét Mương Nhà Thánh và đề nghị nâng cấp tuyến đường để phục vụ đi lại và phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Kênh Nhà Thánh có chiều dài 1.796m, nằm trong vùng sản xuất vụ 3 An Châu 2, hai đầu kênh là cống ngầm và cống hở, dân cư sống tập trung dọc hai bên tuyến kênh khoảng 700m, đáy kênh bị bồi lắng. Do khó khăn về điều kiện thi công, mặt bằng thi công, nên thời gian vừa qua UBND huyện chưa quyết định thực hiện nạo vét được tuyến kênh này.

UBND huyện giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các ngành liên quan, UBND thị trấn An Châu khảo sát thống nhất giải pháp khắc phục theo kiến nghị của cử tri, báo cáo đề xuất UBND huyện xem xét, quyết định.

Đề nghị UBND thị trấn An Châu đăng ký nhu cầu đầu tư công trình Kênh Nhà Thánh trong giai đoạn 2026-2030 theo nội dung Công văn số 139/PNNPTNT ngày 12/6/2024 của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đồng thời tổ chức lấy ý kiến về sự đồng thuận của người dân trong phạm vi ảnh hưởng công trình và sự cần thiết ưu tiên đầu tư xây dựng, nhằm phục vụ sản xuất, đời sống của người dân trong khu vực.

1.5. Nhiều hộ dân từ tổ 22 đến tổ 24 khóm Hòa Long I, yêu cầu cấp lãnh đạo có giải pháp làm hệ thống thoát nước phần đất nông nghiệp của bà con tại khu vực từ tổ 22 đến tổ 24, vì hiện nay khu vực này không có nơi thoát nước, nước ứ đọng kéo dài, hằng năm làm chết các cây trồng, vườn, không nuôi, trồng gì được đã nhiều năm nay.

UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với các ngành có liên quan, UBND thị trấn An Châu thực hiện kiến nghị của bà con tại khu vực từ tổ 22 đến tổ 24 về thoát nước, nước ứ đọng kéo dài. Kết quả thực hiện như sau:

Về hiện trạng: nước mặt khu vực tổ 21 đến tổ 24, Khóm Hòa Long 1, thị trấn An Châu được thu gom và thoát vào đoạn mương Áp Chiến Lược dài 1.248m, sau đó thoát ra Trạm Bơm (mương giữa đường 8A và 8B Khu dân cư vượt lũ An Châu) và mương Sáu Hàu; do tình trạng rác thải sinh hoạt của các hộ dân bồi lắng, làm ách tắc, gây ứ đọng, nước không thể thoát ra các tuyến mương.

Trong thời gian tới, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các ngành có liên quan tiến hành rà soát liên quan đến đất đai, chủ trương nạo vét tuyến mương Áp Chiến Lược và khôi phục trả lại hiện trạng ban đầu tuyến mương Sáu Hàu, phục vụ tốt hơn việc thoát nước khu vực tổ 21 đến tổ 24, Khóm Hòa Long 1, thị trấn An Châu.

1.6. Sớm có kế hoạch điều tra khảo sát đo đạc lập Bản đồ địa chính bổ sung với khu đất bãi bồi mới khoảng 26.000 m² trên địa bàn thị trấn An Châu, vị trí khu đất tiếp giáp với khu đất bãi bồi đã được UBND tỉnh giao cho huyện Châu Thành theo Công văn số 3941/UBND-KT ngày 30/11/2011. Đồng thời cắm ranh đất xác định giữa đất bãi bồi giáp với đất hộ dân đang sử dụng để địa phương

tiện theo dõi quản lý theo Kết luận thanh tra số 1700/KL-STTMT ngày 14/6/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện trách nhiệm quản lý, sử dụng đất bãi bồi của UBND huyện Châu Thành.

Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với đơn vị tư vấn đo đạc Đại Minh, xã Bình Thạnh, thị trấn An Châu khảo sát hiện trạng khu đất, kiểm tra lại số mốc bị mất cần phải thuê đo đạc cắm lại đầy đủ, sau đó thuê đơn vị tư vấn xây dựng phương án đo đạc lập bản đồ địa chính, trình UBND huyện cho chủ trương và kinh phí thực hiện, để đảm bảo pháp lý giao cho địa phương làm cơ sở quản lý và khai thác (dự kiến hoàn thành trong tháng 8/2024).

1.7. Theo Quy định đóng tiền tạm ứng khi nhập viện điều trị nội trú tại các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến Trung ương còn rất cao, một số bệnh nhân thuộc hộ khó khăn không đủ tiền đóng phải hỏi nợ nhiều nơi để đóng gây khó khăn trong cuộc sống. Mặc dù khi xuất viện bệnh viện sẽ thanh toán lại. Đề nghị có giải pháp giảm phân thu tiền tạm ứng khi nhập viện điều trị nội trú đối với bệnh nhân thuộc hộ khó khăn.

Qua ý kiến của cử tri có nêu đóng tiền tạm ứng khi nhập viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương còn giá cao, không có nêu về việc đóng tiền tạm ứng khi nhập viện tại TTYT huyện Châu Thành. Tuy nhiên việc đóng tiền tạm ứng khi nhập viện tại TTYT huyện Châu Thành được thực hiện như sau:

Người bệnh không có thẻ BHYT: Khi người bệnh nhập viện bác sĩ phân loại bệnh nặng, nhẹ và ước tính chi phí đồng thời ghi phiếu tạm ứng viện phí từ 500.000 đồng - 1.000.000 đồng.

Người bệnh có thẻ BHYT: Khi người bệnh nhập viện bác sĩ phân loại bệnh nặng, nhẹ và ước tính chi phí và ghi phiếu tạm ứng viện phí như sau:

- Người bệnh có mã thẻ thuộc đối tượng thụ hưởng 100%: không thu tạm ứng.

- Người bệnh có mã thẻ thuộc đối tượng thụ hưởng 80%, 95%: phải đóng thêm số tiền cùng chi trả khi chi phí vượt 270.000 đồng (tính theo lương cơ sở 1.800.000 đồng). Số tiền đóng tạm ứng từ 500.000 đồng - 1.000.000 đồng.

Ngoài ra Trung tâm Y tế có quy định để tạo điều kiện cho những người không có điều kiện đóng tạm ứng cụ thể như sau:

- Nếu người bệnh không có tiền lúc vào viện thì có thể đóng tạm ứng vào các ngày sau đó.

- Người bệnh khó khăn về kinh tế, hộ cận nghèo, hộ nghèo chưa có thẻ BHYT: không đóng tạm ứng.

- Người bệnh trong quá trình điều trị chưa đóng tạm ứng mà trốn viện, Ban Giám đốc phê duyệt miễn phí cho nhóm bệnh nhân này.

UBND huyện ghi nhận ý kiến của cử tri, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, trả lời cho cử tri.

2. Tổ số 03 xã Bình Hòa kiến nghị:

2.1. Tuyến bờ đông Mương trâu áp Bình Phú 2: Qua thời gian gia cố và sử dụng, hiện tuyến bờ đông Mương Trâu lại tiếp tục sạt lở, có đoạn lở gần 50% thân đường đề nghị chuyên môn sớm khắc phục đoạn sạt lở này.

Năm 2024 huyện đã bố trí vốn để thực hiện công trình gia cố đê Đông Mương Trâu (đoạn nhà ông Phương). Tổng mức đầu tư 650 triệu đồng, giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện là chủ đầu tư. Hiện nay Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện đang thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định.

2.2. Thời gian qua tuyến mương Vàm Nha từ tỉnh lộ 941 - xuống Nghĩa trang (chiều dài 2km) ngày càng bồi lấp rất nhiều, nước không thoát được gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt là đoạn đầu tỉnh lộ 941 (dài khoảng 100m), giải pháp nạo vét thì không đảm bảo, do có nguy cơ sạt lở công trình kiến trúc của chùa Ress Trung xã Cần Đăng. Đề nghị sớm có giải pháp đặt cống đoạn mương này, để nước được lưu thông và tiến đến vận động xây dựng công viên đoạn mương này.

UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với Sở Giao thông vận tải, các ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân xã Bình Hòa khảo sát hiện trạng và đề xuất UBND huyện xem xét, giải quyết theo quy định.

2.3. Thời gian gần đây người dân mua bán lấn chiếm lề đường - vỉa hè tuyến QL 91 ngày càng nhiều, nhất là đoạn khu công nghiệp Bình Hoà. Nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng người dân mua bán lấn chiếm lề đường - vỉa hè tuyến QL91, đề nghị ngành chức năng có kế hoạch đầu tư hệ thống vỉa hè theo tuyến QL 91 đoạn từ UBND xã đến Mương Út Xuân, để làm cơ sở cho địa phương thực hiện nhiệm vụ giải tỏa người dân cố tình mua bán lấn chiếm đoạn đường này.

UBND sẽ chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Đội cảnh sát giao thông, trật tự Công an huyện, Đội Thanh tra giao thông số 3, UBND xã Bình Hòa khảo sát hiện trạng và tham mưu UBND huyện xem xét, quyết định.

2.4. Để tiếp tục giữ vững và nâng chất các tiêu chí nông thôn mới trong đó có tiêu chí thuộc lĩnh vực văn hóa. Hiện các bản thiết chế văn hóa xuống cấp nghiêm trọng và hư hỏng (14 bản áp văn hóa; 148 bản thiết chế văn hóa tuyến TL941) và hệ thống loa tuyến QL 91 xuống cấp nghiêm trọng và không còn hoạt động. Sớm có kế hoạch hỗ trợ kinh phí tu sửa hoặc làm mới lại bản thiết chế và các tuyến loa xuống cấp đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Đối với nội dung các bản thiết chế văn hóa xuống cấp nghiêm trọng và hư hỏng: Hiện nay huyện đang tập trung hỗ trợ lắp đặt các thiết chế văn hóa cho các xã trong lộ trình nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và 02 thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh trong năm 2024. Do đó, đối với kiến nghị của địa phương, UBND huyện giao Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với các đơn vị có liên quan khảo sát thực tế, xây dựng kế hoạch lắp đặt, sửa chữa các thiết chế văn hóa theo thứ tự ưu tiên của lộ trình đã đề ra.

Đối với nội dung hệ thống loa tuyến QL 91 xuống cấp nghiêm trọng và không còn hoạt động: UBND huyện giao Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp

Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh thực hiện khảo sát, tham mưu UBND huyện đầu tư sửa chữa theo thứ tự ưu tiên của lộ trình đã đề ra.

2.5. Đề nghị ngành chức năng sớm có kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng cũng như một số chỉ tiêu khác, nhằm giúp cho trường tiểu học B Bình Hòa được công nhận là trường đạt chuẩn Quốc gia trong thời gian tới.

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1078/QĐ-UBND ngày 07/7/2023 về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ Chương trình giáo dục phổ thông mới giai đoạn 2021 - 2025 huyện. Trong đó, Trường TH B Bình Hòa đầu tư xây dựng 08 phòng học + 01 phòng tin học, thiết bị, cải tạo các khối công trình cũ và Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện đang thực hiện các bước tiếp theo để tổ chức xây dựng.

UBND huyện đã phê duyệt chủ trương giao Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện thực hiện các công trình nâng cấp, cải tạo 03 phòng (thư viện, truyền thống+ tổng phụ trách đội, y tế) thời gian xây dựng năm 2024. Phòng Giáo dục và Đào tạo đang triển khai các bước tiếp theo.

3. Tổ số 04 xã An Hòa kiến nghị:

3.1. Khu vực chợ Rạch Gọc và các điểm trường trên địa bàn xã (Trường THCS và Trường TH A An Hòa) là nơi tập trung đông người nhất là những giờ cao điểm. Qua đó, để đảm bảo an toàn giao thông đề nghị kẻ vạch ngang đường hoặc gắn tín hiệu đèn vàng tại khu vực này. Đề nghị sớm khảo sát để có giải pháp khắc phục.

Khu vực chợ Rạch Gọc và các điểm Trường THCS và Trường Tiểu học A An Hòa nằm trên tuyến QL91 thuộc quản lý của Bộ Giao thông Vận tải. UBND huyện sẽ chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp Công an huyện, các cơ quan, ban, ngành có liên quan kết hợp Sở Giao thông Vận tải tỉnh tiến hành khảo sát và kiến nghị kẻ vạch ngang đường hoặc gắn tín hiệu đèn vàng, tháo gỡ các điểm bất hợp lý về tổ chức giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện.

3.2. Hiện nay trên tuyến quốc lộ 91 còn xảy ra tình trạng thanh thiếu niên đua xe, mặc dù đã hạn chế nhưng vẫn còn xuất hiện làm ảnh hưởng cuộc sống của người dân trên địa bàn nhất là tuyến từ Nhà thờ Năng Gù đến xã Bình Thủy. Đề nghị Ngành chức năng cần tăng cường tuần tra trên tuyến quốc lộ 91 nhất là khoảng từ 22 giờ đêm trở về sau, nhằm đảm bảo an toàn giao thông và hạn chế các nhóm thanh niên tụ tập, đua xe.

Từ đầu năm, UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện duy trì đội đặc nhiệm tuần tra kiểm soát vào ban đêm (từ 19 giờ đến 03 giờ ngày hôm sau), tập trung đấu tranh xử lý đối với các hành vi tụ tập gây mất an ninh trật tự, đối tượng trộm cắp tài sản, cướp, cướp giật tài sản, đua xe trái phép và các hành vi vi phạm khác. Ngoài ra, phối hợp Phòng PC08 Công an tỉnh bố trí lực lượng bắt 01 vụ 08 đối tượng có hành vi nghi vấn tụ tập đua xe trái phép, đã lập biên bản xử lý 08 trường hợp, số tiền phạt 15.250.000đ và giải tán nhiều nhóm thanh thiếu niên có dấu hiệu đua xe trái phép trên địa bàn.

Tiếp tục tổ chức tuần tra khép kín địa bàn, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện, xử lý đối với các đối tượng có dấu hiệu đua xe trái phép. Đặc biệt là phối hợp Phòng PC08 Công an tỉnh tăng cường tuần tra vào ban đêm trên tuyến QL91 tập trung vào các địa bàn thường xuyên xảy ra tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép. Phát huy hiệu quả Camera an ninh của UBND huyện để trích xuất xử lý các đối tượng vi phạm. Mời gọi, cho làm cam kết đối với các cơ sở sửa xe mô tô không thay đổi kết cấu của xe, tạo điều kiện cho các đối tượng đua xe trái phép.

3.3. *Vừa qua trên tuyến quốc lộ 91 từ hướng Long Xuyên - Châu Đốc đã thực hiện lắp đặt hệ thống cống, nhưng chưa thực hiện hết tuyến. Hiện còn đoạn từ Cống bà Tam đến cống cây Gòn chưa thực hiện, do đó mỗi khi có mưa lớn thường xảy ra tình trạng ngập úng mặt nước trên tuyến này. Qua đó đề nghị khảo sát để sớm có giải pháp khắc phục.*

Tuyến Quốc lộ 91, đoạn qua xã An Hòa do Khu quản lý đường bộ IV quản lý. UBND huyện ghi nhận kiến nghị đến đơn vị quản lý tuyến đường để sớm khảo sát có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

4. Tổ số 05 xã Vĩnh Thành kiến nghị:

4.1. *Hiện nay tuyến đường bờ tây Kênh bốn Tổng từ cầu Tân Thành 2 đến cầu kênh Năm Vệ đã nhựa hóa xong, nhưng có 02 cầu trên tuyến lộ này đã xuống cấp. Đề nghị ngành chức năng hỗ trợ đầu tư để đảm bảo lưu thông thông suốt, thuận tiện cho việc sản xuất và cho xe thu gom rác trên tuyến lộ này vì hai cầu đang xuống cấp trầm trọng. Hình thức đầu tư: Cầu kênh Năm Vệ (đầu kênh Bốn Tổng) đề nghị làm cống hở thay cầu, vừa phục vụ đi lại vừa phục vụ sản xuất. Cầu Ba Lâm (Kênh Bốn Tổng) đề nghị làm cống ngầm thay cầu.*

UBND huyện sẽ chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với các cơ quan, ban ngành huyện và UBND xã Vĩnh Thành khảo sát hiện trạng và tham mưu UBND huyện xem xét, quyết định.

4.2. *Kiến nghị huyện đầu tư 4 phòng chức năng của trường tiểu học “A” Vĩnh Thành, hiện trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, hướng tới lên mức độ 3.*

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện có Báo cáo số 1656/BC-PGDĐT ngày 30/12/2022 đến UBND huyện về việc đề xuất chủ trương đầu tư và nguồn vốn 04 phòng chức năng Trường TH A Vĩnh Thành. Qua đó, UBND huyện chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch đăng ký vốn thời kỳ 2026 - 2030 với tổng vốn đầu tư 5 tỷ đồng, hiện nay đang tiến hành các thủ tục phê duyệt dự án và giao cho Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện làm chủ đầu tư để triển khai xây dựng.

4.3. *Sớm tiến hành thi công lắp đặt dây loa đài truyền thanh thông minh tuyến từ UBND xã Vĩnh Thành đến giáp ranh xã Hòa Bình Thành khoảng 6 km (trong gói thầu truyền thanh thông minh của huyện).*

UBND huyện đã trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch thuê Hệ thống truyền thanh thông minh trên địa bàn huyện Châu Thành trong đó xã Vĩnh Thành được đầu tư 14 bộ truyền thanh thông minh. Tuy nhiên, hiện nay UBND tỉnh đã giao Sở Thông tin và Truyền thông rà soát về Hệ thống truyền thanh cấp xã trên toàn tỉnh, có lộ trình, giải pháp định hướng đầu tư nâng cấp hệ thống theo hướng ứng

dụng công nghệ thông tin, viễn thông, phù hợp với điều kiện ngân sách của địa phương (theo nội dung Công văn số 6996/VPUBND-KGVX ngày 15/12/2023 của Văn phòng UBND tỉnh).

Sau khi Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo, đề xuất cụ thể, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ cho chủ trương cụ thể đối với việc thuê Hệ thống truyền thanh thông minh trên địa bàn huyện Châu Thành.

4.4. Hỗ trợ lắp đặt dây loa đài truyền thanh tuyến từ nhà ông Huỳnh Trung Bé (tổ 06, ấp Đông Phú 1, xã Vĩnh Thành) đến miếu Bà Hai giáp ranh ấp Hòa Lợi 4, xã Vĩnh Lợi, chiều dài khoảng 4.500 mét có 378 hộ dân đang sinh sống. Nên việc lắp đặt dây loa truyền thanh là rất cần thiết, kiến nghị ngành chức năng xem xét hỗ trợ cho xã.

Ủy ban nhân dân huyện sẽ chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức khảo sát trong thời gian tới và tham mưu UBND huyện xem xét, quyết định.

5. Tổ số 06 xã Vĩnh Hanh kiến nghị:

5.1. Quan tâm giới thiệu các doanh nghiệp có uy tín thu mua lúa cho bà con nông dân, nhằm hạn chế tình trạng thương lái thu mua ép giá của người dân.

Vấn đề sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt là mặt hàng chủ lực của huyện là lúa gạo rất được lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện quan tâm. Trong những năm qua ngành nông nghiệp kết hợp Hội nông dân huyện, các ngành, các xã, thị trấn giới thiệu công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh ký kết hợp đồng với nông dân dao động từ 20-25%/mỗi vụ. Cụ thể gồm các Công ty, doanh nghiệp sau: Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời, Công ty Lộc Nhân, Đồng Phát, Nông Hưng Phát, Tín Đạt, Phương Minh, Tiến Nông, HTX Vĩnh Cường, Tấn Dương, Ngọc Giang... Ngoài ra còn có các đơn vị khác tham gia thu mua lúa thường xuyên trên địa bàn huyện. Đề nghị bà con nông dân nên lựa chọn ký kết hợp đồng với công ty, doanh nghiệp theo thỏa thuận mà mình thấy phù hợp. Tuy nhiên, để hợp đồng đôi bên cùng có trách nhiệm, UBND huyện khuyến khích bà con nông dân tham gia vào HTX để HTX đại diện ký kết hợp đồng bao tiêu với doanh nghiệp để đảm bảo vững chắc về cơ sở pháp lý; thực hiện đúng, đầy đủ quyền và nghĩa vụ của hai bên.

5.2. Quan tâm hỗ trợ đầu tư sân bóng chuyền trong khu vực Trung tâm Văn hóa thể thao của xã để đáp ứng nhu cầu thể dục thể thao của thanh thiếu niên trên địa bàn xã.

Trong điều kiện ngân sách huyện còn khó khăn, trước mắt giao Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hanh tận dụng khoản đất trống do xã quản lý và dùng nguồn kinh phí sự nghiệp thể thao của xã để đầu tư hoặc xã hội hóa để thực hiện.

5.3. Quan tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng mở rộng tuyến đường ĐH12 chỗ có đoạn đầu nối với tuyến ĐH08 tại đầu cầu Kênh Đào lên xóm Chấm, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia giao thông vì hiện nay đoạn này rất hẹp.

Đoạn đường này có chiều dài khoảng 300m, nằm trong gói thầu số 20: Thi công xây lắp công trình (phần đường đoạn II còn lại + cầu Vĩnh Phúc) thuộc dự án Tuyến ĐH.12 (cầu Bình Hòa - ranh Tri Tôn) đang được chủ đầu tư là Ban Quản

lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng. Giao UBND xã Vĩnh Hanh phối hợp Chủ đầu tư để nắm thông tin, tuyên truyền đến người dân trong dự án để phối hợp triển khai thực hiện.

5.4. Tuyến đường ĐH12 đã tiến hành phát hoang giải tỏa tạo mặt mặt bằng thông thoáng để tới đây giao cho đơn vị thi công. Địa phương đã được trên đầu tư kinh phí gia cố một số đoạn sạt lở để bảo vệ nền đường, tuy nhiên hiện trạng vẫn còn một số đoạn đang sạt lở và có nguy cơ sạt lở, do đó đề nghị huyện xem xét hỗ trợ gia cố thêm các đoạn còn lại trên tuyến đường này.

Hiện nay gói thầu số 20: Thi công xây lắp công trình (phần đường đoạn II còn lại + cầu Vĩnh Phúc) thuộc dự án Tuyến ĐH.12 (cầu Bình Hòa – ranh Tri Tôn) đang được chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp, chuẩn bị tiến hành triển khai thi công theo quy định. Trong gói thầu thi công xây lắp có hạng mục gia cố sạt lở bảo vệ nền đường. UBND huyện sẽ chỉ đạo Chủ đầu tư phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hanh kiểm tra, rà soát các điểm sạt lở để tham mưu UBND huyện thực hiện.

5.5. Đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội và Trung tâm y tế liên kết chặt chẽ hơn trong khâu cấp thẻ bảo hiểm y tế và khám chữa bệnh cho người dân được chu đáo hơn. Vì hiện nay tình trạng người dân tham gia Bảo hiểm y tế khi đến khám bệnh thì phía bệnh viện yêu cầu cập nhật mã số mới, người dân không thể tự mình cập nhật các thông tin đó, từ đó gây phiền hà cho người dân.

Ngày 30/5/2023, Sở Y tế tỉnh An Giang đã ban hành Công văn số 1280/SYT-NVY về việc tăng cường khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (KCB BHYT) bằng căn cước công dân (CCCD) gắn chip, ứng dụng VNeID và phối hợp làm sạch thông tin công dân. Theo hướng dẫn, “Trường hợp bệnh nhân đến khám tại các cơ sở KCB BHYT, xuất trình CCCD đăng ký vào KCB BHYT nhưng chưa được tích hợp thông tin thẻ BHYT thì nhân viên tại cơ sở KCB chụp ảnh CCCD và thẻ BHYT đề nghị tích hợp trên Nhóm zalo hỗ trợ trực tuyến để được cơ quan BHXH tiếp nhận thông tin và tích hợp, điều chỉnh thông tin thẻ BHYT vào CCCD”. Do đó, người dân khi đi KCB BHYT nếu có sai sót thông tin như thiếu ngày tháng sinh so với CCCD, số CCCD chưa được cập nhật trên dữ liệu theo đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ,... thì các cơ sở KCB sẽ phối hợp với cơ quan BHXH điều chỉnh trực tiếp cho người dân, người dân không phải tự đi.

5.6. Có biện pháp xử lý đối với các trường hợp hát karaoke âm thanh quá lớn gây ảnh hưởng đến hàng xóm. Vì đối với cấp xã không đủ phương tiện, dụng cụ để thực hiện xử lý vi phạm việc này.

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 42/2018/QĐ UBND ngày 09/11/2018 về Quy chế phối hợp quản lý âm thanh gây tiếng ồn trong các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh An Giang. UBND huyện đề nghị UBND xã Vĩnh Hanh nghiên cứu thực hiện theo Quyết định nêu trên, trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, thông tin về Phòng Văn hóa và Thông tin huyện để được hướng dẫn.

6. Tổ số 07 xã Hòa Bình Thạnh kiến nghị:

6.1. Sớm bố trí vốn thực hiện các công trình trên địa bàn xã đã được huyện ghi nhận trước đó như: nâng cấp mở rộng cầu Vàm Đình ấp Hòa Tân; mở nút giao tại Trường Mẫu giáo; xây dựng cống hở Cái Nha ấp Hòa Thành nhằm tạo điều kiện cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa cũng như sản xuất nông nghiệp được thuận lợi dễ dàng.

Các công trình Nâng cấp mở rộng cầu Vàm Đình ấp Hòa Tân; mở nút giao tại Trường Mẫu Giáo: Ngày 27/6/2023, Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện, đơn vị tư vấn thiết kế và UBND xã Hòa Bình Thạnh khảo sát thực địa. Qua đó, khái toán kinh phí đầu tư tuyến đường Trường Mẫu Giáo - cầu Hòa Bình Thạnh và cầu Vàm Đình khá lớn, khoảng 7,2 tỷ đồng (đường 2,9 tỷ đồng, cầu 4,3 tỷ đồng). Hiện nay vốn đầu tư công phải phân bổ cho các công trình xây dựng theo lộ trình đạt chuẩn nông thôn mới các xã. UBND huyện sẽ cân đối, báo cáo xin vốn UBND tỉnh hỗ trợ thực hiện.

Công trình xây dựng cống hở Cái Nha ấp Hòa Thành: UBND huyện và sẽ chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện và UBND xã Hòa Bình Thạnh khảo sát thực địa đề xuất UBND huyện xem xét, quyết định.

6.2. Hỗ trợ mời gọi đầu tư khai thác chợ khu dân cư Hòa Hưng để sớm đưa vào hoạt động sử dụng.

Chợ khu dân cư Hòa Hưng (chợ Cụm dân cư xã Hòa Bình Thạnh) đã được đầu tư với tổng kinh phí 3,9 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, hiện đã xây dựng hoàn thành và bàn giao cho UBND xã Hòa Bình Thạnh quản lý từ ngày 24/5/2023.

Vừa qua, UBND xã Hòa Bình Thạnh đã được các ngành chuyên môn hỗ trợ xây dựng và trình UBND huyện phê duyệt xong các hồ sơ quản lý chợ như: Nội quy chợ, Phương án bố trí sắp xếp ngành nghề kinh doanh, điểm kinh doanh tại chợ và đã thông qua Kế hoạch khai thác chợ. Như vậy, UBND xã Hòa Bình Thạnh cần chủ động triển khai thực hiện như tổ chức họp tiêu thương ở các chợ tự phát trong xã; phối hợp với các địa phương lân cận là thị trấn An Châu, xã Bình Hòa để vận động, khuyến khích tiêu thương vào mua bán tại chợ, nhằm sớm đưa chợ vào hoạt động và khai thác hiệu quả.

7. Tổ số 08 TT Vĩnh Bình, xã Vĩnh An kiến nghị:

7.1. Đề nghị khảo sát các bảng cống chào trên địa bàn thị trấn Vĩnh Bình để có kế hoạch sửa chữa hoặc thay mới vì hiện nay Vĩnh Bình đã lên thị trấn nhưng những bảng cũ vẫn còn để xã Vĩnh Bình và một số bảng quá cũ và hư. Vấn đề này cử tri Vĩnh Bình đã ý kiến những lần tiếp xúc cử tri trước đây nhưng đến nay vẫn chưa thấy đơn vị chuyên môn đến khắc phục.

Năm 2024, UBND huyện bố trí xây dựng cống chào đoạn giáp ranh Châu Phú, công trình đang chuẩn bị triển khai thực hiện, dự kiến cuối năm 2024 hoàn thành. Đối với các vị trí và kiến nghị còn lại, UBND huyện sẽ chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với các ban ngành chuyên môn của huyện và UBND thị

trần Vĩnh Bình khảo sát, lên khái toán, đánh giá sự cần thiết đầu tư, cân đối nguồn vốn để tham mưu UBND huyện xem xét, quyết định.

7.2. Đề nghị Ban Quản lý dự án liên hệ với đơn vị thi công Tuyến từ số 5 đến giáp ranh xã Tân Phú thuộc xã Vĩnh An đến khắc phục những đoạn bị sụp lún để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông tuyến này. Vấn đề này cử tri xã Vĩnh An đã ý kiến nhiều lần trong những lần tiếp xúc cử tri trước đây nhưng đến nay vẫn chưa thấy đơn vị thi công đến khắc phục.

Tuyến từ số 5 đến giáp ranh xã Tân Phú thuộc xã Vĩnh An thuộc công trình Nâng cấp tuyến Tân Phú - Vĩnh An - Bình Phú (số 5) đoạn xã Vĩnh An, chiều dài 5.054m, mặt đường nhựa 3,5m, lề đường đắp đất 0,75m x 2 bên, nhà thầu thi công Công ty TNHH Xây dựng Cầu Đường An Giang, ngày khởi công 30/12/2022, ngày hoàn thành 26/6/2023.

Ngày 29/6/2024, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện cử cán bộ chuyên môn kiểm tra các đoạn sụp lún theo kiến nghị của cử tri. Qua khảo sát vị trí sụp lún mặt đường chủ yếu tại các điểm người dân đặt cống ngang đường nên bị ảnh hưởng, UBND huyện sẽ chỉ đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện làm việc lại với Công ty TNHH Xây dựng Cầu Đường An Giang tổ chức khắc phục tại các điểm sụp lún để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

7.3. Đề nghị có giải pháp giúp những trẻ em trên địa bàn xã do điều kiện và hoàn cảnh gia đình mà đến nay vẫn chưa làm được giấy khai sinh.

Từ năm 2023 đến nay, Phòng Tư pháp đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức đăng ký khai sinh lưu động để hướng dẫn cho người dân thực hiện việc đăng ký khai sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em đủ tuổi được đến trường và những trường hợp chưa được làm giấy khai sinh. Tuy nhiên, trong thời gian qua chưa có phát hiện trường hợp nào khó khăn. Qua ý kiến kiến nghị của cử tri, UBND huyện sẽ chỉ đạo Phòng Tư Pháp tiếp tục phối hợp với UBND các xã, thị trấn rà soát nắm thông tin nhằm kịp thời hỗ trợ cho người dân những trường hợp chưa được đăng ký khai sinh để hướng dẫn thực hiện việc đăng ký khai sinh theo quy định của pháp luật.

7.4. Đề nghị công bố bản đồ quy hoạch cho dân nắm vì trước đây Kênh 10 Đứng thuộc quản lý của xã Vĩnh An nay trên bản đồ quy hoạch Kênh 10 Đứng thuộc quản lý của xã Tà Đảnh - Tri Tôn.

Hiện nay Quy hoạch sử dụng đất của huyện đang hoàn chỉnh hồ sơ trình thẩm định phê duyệt, sau khi có quyết định phê duyệt, UBND huyện sẽ công khai theo quy định.

7.5. Đèn cao áp tại Cầu Số 9 xã Vĩnh An hoạt động không bình thường (Buổi sáng đèn vẫn sáng, buổi tối thì đèn tắt). Kiến nghị Xí nghiệp đô thị môi trường huyện Châu Thành kiểm tra và khắc phục lại Đèn cao áp khu vực nói trên.

Hệ thống đèn chiếu sáng khu vực cầu số 9 xã Vĩnh An đường tỉnh 941 xuống cấp do thời gian sử dụng lâu dẫn đến hoạt động không bình thường do đồng hồ thời gian đã hư (Xí nghiệp môi trường đô thị huyện đã khắc phục), đồng thời,

Xí nghiệp môi trường đô thị huyện đã phối hợp với đơn vị giám sát tiến hành kiểm tra và có kế hoạch sửa chữa xong vào ngày 05/7/2024.

8. Tổ số 09 xã Bình Thạnh, xã Vĩnh Lợi kiến nghị:

8.1. Đề nghị UBND huyện xem xét sớm chỉ đạo việc triển khai xây dựng trường Tiểu học, Trung học cơ sở để đảm bảo xã đạt chuẩn Nông thôn mới vào năm 2024.

*** Trường Tiểu học Vĩnh Lợi:**

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2642/QĐ-UBND ngày 10/11/2021 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường Tiểu học Vĩnh Lợi điểm chính (Hòa Lợi 1) tổng mức đầu tư: 41.818 triệu đồng. Qui mô đầu tư: Tổng diện tích khu đất 6103m², xây dựng mới 18 phòng học, khối phòng hành chính quản trị, khối phòng học tập, khối phòng hỗ trợ học tập, khối phụ trợ, công trình nước sạch, hạ tầng kỹ thuật, thiết bị và Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện khẩn trương thực hiện các bước tiếp theo để tiến hành xây dựng.

Điểm phụ (Hòa Lợi 3), được Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện làm chủ đầu tư, đến nay đã cải tạo hoàn thành và đưa vào sử dụng.

*** Trường THCS Vĩnh Lợi:**

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 474/QĐ-UBND ngày 13/04/2023 về phê duyệt dự án Trường THCS Vĩnh Lợi, tổng mức đầu tư: 25.101 triệu đồng, giai đoạn thực hiện dự án 2024 - 2026 và được Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện khẩn trương thực hiện các bước tiếp theo để tiến hành xây dựng.

09. Tổ số 10 xã Vĩnh Nhuận, xã Tân Phú kiến nghị:

9.1. Đề nghị quan tâm đến sản phẩm OCOP yến sào, huyện có hướng dẫn cụ thể về sản phẩm này để sớm được công nhận. Đề nghị có giải pháp hỗ trợ các cơ sở làm thủ tục sản phẩm OCOP do chi phí làm hồ sơ cao nên các cơ sở kinh doanh ngại tham gia đăng ký sản phẩm OCOP.

Các sản phẩm từ yến khi tham gia Chương trình OCOP có liên quan đến nhiều lĩnh vực quản lý như: Quy định về vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh; kiểm soát dịch bệnh; bảo vệ môi trường đối với vùng nuôi chim yến và những quy định khác khi tham gia Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh.

Để thống nhất tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm sơ chế, chế biến từ yến tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh An Giang, vừa qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát các quy định trong công tác tổ chức đánh giá, phân hạng các sản phẩm hình thành từ yến tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021 - 2025 và đã trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Theo quy định, thành phần hồ sơ sản phẩm có 05 loại hồ sơ yêu cầu bắt buộc và 14 loại hồ sơ minh chứng, đây là những loại hồ sơ có trong hoạt động của tổ chức kinh tế, hộ sản xuất theo quy định như: Giấy đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất; Bảo vệ môi trường; Kế toán; chứng minh chất

lượng sản phẩm được công bố; kết quả kiểm tra chỉ tiêu an toàn thực phẩm... đối với những loại hồ sơ trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh mà chủ thể sản phẩm chưa làm thì phải thực hiện theo quy định. Do đó khi tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), chủ thể sẽ tập hợp các hồ sơ liên quan đến sản phẩm và gửi sản phẩm đề xuất công nhận đến UBND xã.

Đối với chi phí lập các hồ sơ có liên quan, thời gian vừa qua Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ghi nhận nhiều ý kiến của các chủ thể sản phẩm trên địa bàn về chi phí lập hồ sơ, đề xuất xem xét hỗ trợ và đã báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện, nhằm triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP năm 2024 sát với tình hình thực tế của huyện, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình đề ra.

9.2. Đề nghị Ban Quản lý dự án làm việc đơn vị thi công các tuyến đường Vĩnh Nhuận - Tân Phú sớm thi công lề đường để đảm bảo an toàn giao thông.

Tuyến đường Vĩnh Nhuận - Tân Phú thuộc dự án Tuyến ĐH.06 (Mỹ Khánh – ranh Tri Tôn), tổng chiều dài dự án là 22.367 m, chia làm 02 gói thầu: Gói thầu số 08, chiều dài 10.200,5 m đã thi công hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2023; Gói thầu số 9 đang triển khai thi công chiều dài 12.166,5 m, chia làm 03 đoạn, nhà thầu thi công Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng HAG, ngày khởi công 24/02/2024, ngày hoàn thành 20/11/2024, trong đó đoạn ranh Vĩnh Nhuận – UBND xã Tân Phú, chiều dài tuyến là 4.497,5m, mặt đường nhựa 3,5m, lề mỗi bên 1,0m x 2 bên. Tiến độ đã hoàn thành bù vênh đá 0x4, đang thực hiện làm mặt đường đá 4x6 chèn đá dăm dày 15cm, đạt 4.200m/4.497,5m và một số đoạn chưa đắp đất lề mỗi bên 1,0m x 2 bên. Do đó, theo ý kiến của cử tri sớm thi công lề đường, UBND huyện sẽ chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện làm việc với đơn vị thi công sớm triển khai thực hiện.

9.3. Tăng cường kiểm tra các đơn vị bán thuốc BVTV nhỏ lẻ, không đăng ký kinh doanh, không đóng thuế nhằm đảm bảo chất lượng thuốc BVTV để không gây thiệt hại cho người dân.

Thời gian tới UBND huyện sẽ chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT kết hợp cùng Đội Quản lý thị trường, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Công an huyện và các ngành chức năng thực hiện kiểm tra thường xuyên hơn đối với các cửa hàng, đại lý thuốc BVTV trong toàn huyện để kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật.

9.4. Đề nghị có hướng dẫn hợp đồng mẫu về giao kết hợp đồng để nhân dân ký kết với các công ty mua lúa có trách nhiệm với nhau để tránh tình trạng lúa hạ thấp thì các công ty bỏ cọc gây thiệt hại cho người dân.

Việc ký kết hợp đồng trao đổi, mua bán lúa giữa nông dân và công ty, doanh nghiệp là hợp đồng thỏa thuận trên cơ sở thống nhất giữa các bên, theo nguyên tắc chung của hợp đồng kinh tế. Đề nghị bà con nông dân khi ký kết hợp đồng nên có sự ràng buộc trách nhiệm của các bên (Ví dụ: yêu cầu công ty đặt cọc số tiền cao hơn, thời gian thu mua, trách nhiệm khi vi phạm hợp đồng... Nếu khó

khẩn trọng khâu soạn thảo hợp đồng, nông dân có thể nhờ UBND xã hỗ trợ thông qua Hội Nông dân xã.

9.5. Đề nghị kêu gọi nhiều doanh nghiệp vào liên kết tiêu thụ lúa cho bà con nhân dân.

Hiện trên địa bàn huyện có rất nhiều công ty, doanh nghiệp thu mua lúa như: Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời, Công ty Lộc Nhân, Đồng Phát, Nông Hưng Phát, Tín Đạt, Phương Minh, Tiến Nông, HTX Vĩnh Cường, Tấn Dương, Ngọc Giang... Đề nghị bà con nhân dân lựa chọn công ty, doanh nghiệp ký kết theo thỏa thuận.

9.6. Đề nghị có quy hoạch các vùng trồng sâu riêng để tránh tình trạng hiện nay bà con trồng sâu riêng không theo quy hoạch làm cho cung vượt cầu làm ảnh hưởng đến sản xuất của bà con.

Hiện đối với quy hoạch chung của ngành nông nghiệp hiện tại chưa có quy hoạch (kể cả quy hoạch vùng trồng sâu riêng), nên nhân dân sản xuất đa số là tự phát, dựa vào nhu cầu của thị trường là chủ yếu, do đó sản phẩm làm ra còn gặp rất nhiều khó khăn trong khâu tiêu thụ, giá cả còn bấp bênh... Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND huyện định hướng quy hoạch chung cho lĩnh vực nông nghiệp của huyện nhà, nhằm giúp bà con nhân dân an tâm sản xuất.

Trên đây báo cáo tổng hợp trả lời các ý kiến thảo luận Tổ đại biểu HĐND huyện ở các xã, thị trấn trước kỳ họp thứ 17 HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- TT. Huyện ủy;
- TT. HĐND;
- Ban Dân vận;
- Ủy ban MTTQ VN huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các ban, ngành huyện liên quan;
- UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP;
- Các CV;
- Lưu: VT.

Lê Kỳ Quang